

Bài phát biểu của Đại sứ Umeda

Tiệc chúc mừng năm mới 2018

và Lễ trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho Ngài Nguyễn Phú Bình

(18h30 ngày 9 tháng 1 (thứ Ba) năm 2018, khách sạn Melia)

- Kính thưa: - Ngài Tô Huy Rứa, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản*
- Ngài Nguyễn Phú Bình, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, và gia đình.*
- Kính thưa, Ngài Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao*

Thưa các quý vị đại biểu,

Trước hết, Tôi xin gửi tới các quý vị lời Chúc mừng năm mới và xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của đông đảo các quý vị trong buổi tiệc chúc mừng năm mới 2018 và Lễ trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho Ngài Nguyễn Phú Bình, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản ngày hôm nay.

1. Trước tiên, tôi xin nói về năm 2018 - năm đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam. Logo kỉ niệm sự kiện 45 năm lần này đã được chọn với hình ảnh như trên màn hình sau một quá trình vận động thiết kế và tuyển chọn nghiêm túc.

Đây là tác phẩm thiết kế của tác giả Nguyễn Trí Toàn đến từ tỉnh Tây Ninh. Trong tác phẩm này, số 45 được cách điệu từ hình ảnh chim lạc bao quanh đóa hoa anh đào, thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa hai nước Nhật – Việt. Ban tổ chức dự kiến sẽ tiến hành lễ tuyên dương tác giả đạt giải trong Lễ hội Nhật – Việt được khai mạc cuối tháng này tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong suốt năm 2018 này, nhiều sự kiện sẽ được tổ chức tại các tỉnh thành của Việt Nam và Nhật Bản. Năm ngoái, hai nước đã chứng kiến nhiều thành quả tiêu biểu cho mối quan hệ Nhật – Việt khăng khít như chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Nhật hoàng và Hoàng hậu, tổng mức đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào Việt Nam theo số vốn đăng ký tăng cao nhất trong lịch sử, tàu hộ vệ Izumo lần đầu tiên cập cảng Cam Ranh, chuyến thăm Nhật Bản của thân nhân gia đình cựu binh Nhật Bản.

Năm nay, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam mong muốn tổ chức một cách chu đáo chuỗi các sự kiện kỉ niệm 45 năm, trong đó đặt trọng tâm vào việc tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực chính trị, an ninh, duy trì tổng vốn đầu tư trực tiếp ở mức cao, hoàn thiện các dự án hạ tầng chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng có quan điểm muốn tăng cường nỗ lực giải quyết những vấn đề liên quan tới du học sinh và thực tập sinh kĩ năng, coi đây là vấn đề quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp tới tình trạng thiếu lao động do già hóa, giảm dân số tại Nhật Bản cũng như cuộc sống của nhiều thanh niên Việt Nam.

2. Tiếp theo, tôi xin điểm lại những đóng góp của Ngài Nguyễn Phú Bình, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, nhân dịp Ngài Nguyễn Phú Bình được trao tặng “Huân chương Mặt trời mọc” lần này.

Ngài Nguyễn Phú Bình từng đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách Đông Bắc Á trong khoảng 5 năm từ năm 2002, và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản trong khoảng 4 năm từ năm 2008. Trong 10 năm Ngài Nguyễn Phú Bình giữ cương vị Thứ trưởng và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, sự thấu hiểu lẫn nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam đã trở nên hết sức sâu sắc, quan hệ chính trị, kinh tế đã có những bước tiến vượt bậc.

Khi phụ trách khu vực Đông Nam và Tây Nam Á tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong 2 năm từ mùa hè năm 2010, tôi đã có cơ hội cùng làm việc với Ngài Nguyễn Phú Bình, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản lúc đó.

Trong nhiều đóng góp trên cương vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và sau đó là Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản của Ngài Nguyễn Phú Bình, hôm nay tôi chỉ xin điểm lại 3 đóng góp nổi bật.

Đóng góp đầu tiên của Ngài Nguyễn Phú Bình là những đóng góp đối với “Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản”, một lễ hội đã và đang được tổ chức long trọng tại Công viên Yoyogi. Lễ hội này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 cách đây vừa tròn 10 năm để kỉ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Khi đó, với tư cách là Trưởng ban tổ chức phía Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phú Bình đã dốc sức để hiện thực hóa “Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 1”, đặt nền móng cho việc tổ chức lễ hội này đến tận ngày hôm nay.

Đóng góp thứ hai là sự giúp đỡ của Ngài Nguyễn Phú Bình khi Nhật Bản đối mặt với việc Trung Quốc cấm xuất khẩu đất hiếm vào mùa thu năm 2010. Trong cuộc hội đàm cấp cao Nhật – Việt tổ chức tháng 10 năm 2010 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó đã đưa ra đề xuất về hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong việc khai thác các

mỏ đất hiêm tại Việt Nam. Tất cả những người Nhật Bản tham dự Hội nghị cấp cao này trong đó có tôi đã thực sự cảm kích trước đề xuất này của Việt Nam.

Đây là đề xuất đầy thiện chí của Việt Nam dựa trên những báo cáo chính xác của Đại sứ Nguyễn Phú Bình về tình hình khó khăn của Nhật Bản. Sau đó, Nhật Bản đã quyết định công nhận “địa vị nền kinh tế thị trường trong WTO” theo đề nghị từ phía Việt Nam. Và để đạt được kết quả này không thể không nhắc tới đóng góp của Đại sứ Nguyễn Phú Bình.

Đóng góp thứ ba của Đại sứ Nguyễn Phú Bình liên quan tới thảm họa động đất sóng thần miền Đông Bắc Nhật Bản xảy ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Lúc bấy giờ, Nhật Bản đã nhận được những hỗ trợ to lớn về vật chất và tinh thần trong đó phải nói tới hỗ trợ đồ may mặc từ Việt Nam. Đặc biệt, vào tháng 6 năm 2011, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi còn công tác trên cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến thăm những vùng bị thiên tai tại Nhật Bản. Với tư cách là Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Nguyễn Phú Bình đã đưa ra nhiều đề xuất với chính phủ Việt Nam, hiện thực hóa các hỗ trợ đối với người dân Nhật Bản tại những vùng chịu thảm họa.

Năm 2012, sau khi nghỉ công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ngài Nguyễn Phú Bình vẫn góp sức vào việc làm sâu sắc mối quan hệ Nhật – Việt trên cương vị Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, Phó Chủ tịch danh dự của Câu lạc bộ trà đạo Hà Nội Urasenke. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn những cống hiến đóng góp trong nhiều năm qua của Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình.

Để khép lại bài phát biểu của mình, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới quý vị, chúc cho mối quan hệ Nhật – Việt ngày càng phát triển hơn nữa.

Xin chân thành cảm ơn.